

คุณสมบัติกรรมการสอบ

ประวัติกรรมการสอบ

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ) นางสาวสร้อยญา จันทร์ชูสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
 อื่น ๆ

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 086 – 9712539 E-mail bee_seeyou@hotmail.com

สถานที่ทำงานปัจจุบัน เลขที่ ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 034 – 255099 Website/e-mail bee_seeyou@hotmail.com

วุฒิการศึกษา :

ระดับปริญญาเอกชื่อหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชื่อย่อ ค.ด

สาขาวิชา การวัดและการประเมินผลการศึกษา

จากสถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2556

ระดับปริญญาโทชื่อหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ ค.บ.

สาขาวิชา วิจัยการศึกษา

จากสถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2523

ระดับปริญญาตรีชื่อหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต

ชื่อย่อ ค.บ

สาขาวิชา ประถมศึกษา

จากสถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2545

ประวัติการทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร	ประสานสาขาวิชาประถมศึกษา	พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

ประวัติการสอนในสถาบันการศึกษา จนถึงปัจจุบัน

ชื่อสถาบันการศึกษา	สาขาวิชาที่สอน	ระหว่างปี พ.ศ.	รายวิชาที่สอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร	ประถมศึกษา	2556	

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่

ผลงานประเภท	ผู้แต่ง	ชื่อเรื่อง	สำนักพิมพ์/ชื่อวารสาร	ปีที่เผยแพร่	แหล่งทุน
	ดร.สร้อยญา จันทร์ชูสกุล	การประเมินความต้องการจำเป็น การนำผลการทดสอบทางการศึกษา	วารสารศิลปากร ศึกษาศาสตร์วิจัย	2015	

		ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			
วิทยานิพนธ์	ดร.สร้อยญา จันทร์ ชูสกุล	ปัจจัยเชิงสาเหตุของการพัฒนา การ สุขภาวะทางจิตของนักศึกษา ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครู			
บทความ วิชาการ	รองศาสตราจารย์ ดร. อายพร เรือง ตระกูล ผศ.ดร. กมลวรรณ ตั้งธนา กานท์ ดร.สร้อยญา จันทร์ชูสกุล	ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการสุขภาวะ ทางจิตของนักศึกษาระหว่างการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู การวาด ภาพโดยโมเดลโค้ง พัฒนาการที่มี ตัวอย่าง	วารสารวิจัยบส. สาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	2556	
	ดร.สร้อยญา จันทร์ ชูสกุล	การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์ การนำ ผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ		2015	สถาบัน ทดสอบทาง การศึกษา แห่งชาติ (องค์การ
ผลงาน ประเภท	ผู้แต่ง	ชื่อเรื่อง	สำนักพิมพ์/ชื่อวารสาร	ปีที่เผยแพร่	แหล่งทุน
					มหาชน)
	ดร.สร้อยญา จันทร์ ชูสกุล	การพัฒนามาตรวัดการรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศ สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา		5012	สทศ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนข้างต้นนั้น เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบพบว่าข้อความใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

ลายมือชื่อกรรมการสอบ

(อาจารย์ ดร. สร้อยญา จันทร์ชูสกุล)

วันที่ 2 / เม.ย / 2560